

# ด่วนที่สุด

ที่ กค (กรท) ๐๔๐๕.๓/ว ๕๖๓



คณะกรรมการราคากลาง  
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลาง  
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ  
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่ากรม หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดสาขางานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างจำนวน ๗ สาขา ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย ๑ ประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทางสาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล สาขางานก่อสร้างชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้เริ่มลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างที่อยู่ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและยังไม่ได้ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ประกอบการและเป็นการเพิ่มจำนวนของผู้ประกอบการที่จะเข้าแข่งขันการเสนอราคา จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และทะเบียนเดิมที่เคยขึ้นไว้กับหน่วยงานของรัฐอื่นหมดอายุตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ยังคงได้รับสิทธิเดิมต่อไปจนกว่ากรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
ประธานกรรมการราคากลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒ ๖๘๗๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖